

มติชนสุดสัปดาห์  
ศุกร์ 23 ก.ค. 53

อาหารสมอง  
รุ่งและร่วงในพริบตาของนายฯ ออสเตรเลีย

วีรกร ตรีเศศ  
(รวม 4 หน้า)

ใครที่ทราบข่าวเรื่องนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย Kevin Rudd ตกเก้าอี้อย่างรวดเร็วเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคงแปลกใจเหมือนผมว่ามันเป็นไปได้อย่างไร จากคนที่ได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างสูงมากเป็นประวัติศาสตร์เมื่อสองปีก่อนหน้า จะมีคะแนนนิยมตกลงได้อย่างรวดเร็วทั้งที่ไม่ได้มีเรื่องอื้อฉาวคอร์ปชั่นหรือชู้สาวแต่อย่างใด จู่ ๆ ก็ลาออกอย่างไม่คาดฝัน และออสเตรเลียก็ได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่เป็นผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์เสียด้วย

Kevin Rudd ปัจจุบันอายุ 53 ปีเท่านั้น เป็น ส.ส. ครั้งแรกในปี 1998 หรือเมื่อ 12 ปีก่อนเขามีประวัติส่วนตัวที่น่าสนใจมาก เขาเป็นชาวรัฐ Queensland เป็นลูกเกษตรกรเมื่ออายุ 5 ขวบก็เป็นไร่มาติก ซึ่งสร้างความเสียหายให้หัวใจของเขาจนต้องผ่าตัดลิ้นหัวใจครั้งใหญ่ในเวลา 12 ปีต่อมา

พ่อเขาตายเมื่ออายุ 11 ปีเท่านั้น ชีวิตครอบครัวยากจน อยู่รอดมาได้ด้วยการดูแลจากโบสถ์คาทอลิก เมื่อแม่ของเขากลับไปเรียนพยาบาลอีกครั้งชีวิตก็ดีขึ้นพร้อมกับความก้าวหน้าในด้านการศึกษาและความสามารถในการพูด เขาเรียนมหาวิทยาลัยอันมีชื่อของออสเตรเลียคือ ANU (Australian National University) ใน Canberra และเรียนจบด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในด้าน Asian Studies วิชาเอกของเขาคือภาษาจีนและประวัติศาสตร์จีน

Rudd พูดภาษาจีนได้คล่องแคล่ว (มีชื่อเป็นภาษาจีนว่า Lù Kèwen) อย่างชนิดที่ไม่มีผู้นำในโลกตะวันตกคนใดสามารถทำได้ เขาเข้ารับราชการในกระทรวงการต่างประเทศในปี 1981 โดยประจำในสถานทูตในประเทศสวีเดนและจีน

เมื่อกลับมาออสเตรเลียในปี 1988 เขาเป็นหัวหน้าทีมบริหารของหัวหน้าฝ่ายค้านในรัฐ Queensland และต่อมาได้เป็นเลขาธิการของ Premier (เสมือนเป็นนายกรัฐมนตรีของรัฐ) เมื่อเจ้านายของเขาแห่งพรรค Labor ชนะเลือกตั้ง เมื่อเจ้านายแพ้เลือกตั้งในปี 1995 เขาก็ออกมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเงินของบริษัทที่ปรึกษา KPMG ของออสเตรเลีย ในปี 1998 ก็ลงสมัครรับเลือกตั้งและได้รับเลือกเป็น ส.ส. ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

Rudd เป็นผู้วิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศอย่างเป็นที่ยอมรับ เขาเป็นที่นิยมในพรรค Labor สูงขึ้นเป็นลำดับ จนคะแนนนิยมของเขาไล่บี้และแซงหน้า Kim Beazley (ปัจจุบันเป็นทูตออสเตรเลียประจำสหรัฐอเมริกา) หัวหน้าพรรค Labor และเป็นหัวหน้าฝ่ายค้าน จนในปี 2006 Beazley ต้องประกาศให้มีการลงคะแนนเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่โดยกรรมการพรรคตามธรรมเนียม Rudd ซึ่งปฏิเสธลงแข่งขันกับ Beazley มาครั้งหนึ่งในปี 2005 เพราะอยู่ในกลุ่มเดียวกันคราวนี้ประกาศลงแข่งขันเป็นหัวหน้าพรรคคู่กับ Julia Gillard ส.ส.หญิงผู้โด่งดังในความสามารถซึ่งสมัครในตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค (จำชื่อคนนี้ไว้ดี ๆ นะครับ)

ในเดือนธันวาคม 2006 กรรมการพรรค Labor ก็ลงคะแนนกันและ Rudd ก็ชนะ Beazley ได้เป็นหัวหน้าพรรค Labor คนใหม่ และ Julia Gillard ก็ได้รับเลือกเป็นรองหัวหน้าพรรคโดยไม่มีใครแข่งขันด้วย

ปัญหาของพรรค Labor ก็คือต้องเป็นรัฐบาลให้ได้โดยช่วงชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกลับคืนมาจาก John Howard แห่งพรรค Conservative ที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเวลาต่อเนื่องกัน 11 ปี โดยต้องชนะได้จำนวน ส.ส.มากที่สุดจากการเลือกตั้งปลายปี 2007

ในที่สุด Kevin Rudd ก็สามารถนำพรรค Labor ชนะพรรคคู่แข่งได้อย่างชนิดขาดลอย พรรค Labor ได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหลังจากว่างเว้นไปเป็นเวลานาน Rudd ได้เป็นนายกรัฐมนตรี และ Julia Gillard ได้เป็นรองนายกรัฐมนตรี

ในช่วงปี 2005-2007 ชื่อของนักการเมืองพรรค Labor 3 คน คือ Beazley, Rudd, Gillard แข่งขันสูสีกันมาตลอด Beazley เป็น ส.ส.มากกว่า 30 ปี ต้องสู้กับดาวรุ่งมาแรง 2 ดวงที่ได้เป็น ส.ส.พร้อมกันยังไม่ถึง 10 ปี ในที่สุด Beazley ก็หลุดออกไปจากวงโคจรโดยมี 2 ดาวรุ่งนี้มาแทนที่

ในเดือนธันวาคม 2007 Rudd ก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีคะแนนนิยมสูงลิ่วถึงร้อยละ 70 เขาลงนาม Kyoto Protocol สัญญาเรื่องควบคุมก๊าซคาร์บอน มีนโยบายรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อมเพิ่มประชากรให้มากขึ้นด้วยการรับคนอพยพ ตัดทอนรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ถอนทหารจากสงครามอิรัก ฯลฯ

ตลอดเวลา 2007-2009 Rudd มีบทบาทระหว่างประเทศอย่างโดดเด่นในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศของภูมิภาค สื่อและผู้คนต่างชื่นชมเขา อย่างไรก็ตามที่นับตั้งแต่ต้นปี 2010 เป็นต้นมา ความนิยมของเขาก็ถ่วงหล่นอย่างน่าใจหายจนถึงเพียงร้อยละ 37

เมื่อถูกวิจารณ์มากเรื่องขั้นตอนการลดคาร์บอนที่เขาเสนอ (ลดคาร์บอนหมายถึงลดการผลิตของประเทศ เพิ่มต้นทุนการผลิต) เขาก็เปลี่ยนใจขอเลื่อนกำหนดออกไป ผู้คนวิจารณ์

เขาเรื่องการผ่อนปรนผู้อพยพผิดกฎหมายทางเรือ เรื่องจัดการกระตุ้นเศรษฐกิจสู่วิกฤติโลก (โดยแท้จริงแล้วเขาทำได้ดีจนออสเตรเลียถูกกระทบไม่มาก) การเป็นเผด็จการทางความคิด และสิ่งที่เขาโดนหนักที่สุดก็คือเมื่อเขาไปแตะผลประโยชน์ในเรื่องเหมืองแร่ Rudd เสนอให้มีการเก็บภาษีใหม่ที่เรียกว่า “Super” Profits Tax จากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในอัตราร้อยละ 40 ของกำไร

ตลอดวันที่ 23 มิถุนายน 2010 “ผู้ใหญ่” ของพรรค Labor ที่เป็นหัวหน้าก๊วนต่าง ๆ มีการหารือกันอย่างลับ ๆ เพื่อจะ “เชือด” Rudd เพราะเกรงว่าหากเก็บไว้ก็มีโอกาสทำให้พรรคแพ้เลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปลายปี 2010 บวกกับพลังหนุนจากกลุ่มผลประโยชน์ใหญ่ที่ไม่เอาเขาแล้ว

ในตอนสี่ทุ่มครึ่งของวันนั้น Rudd ก็ประกาศว่าจะเปิดให้มีการแข่งขันเลือกหัวหน้าพรรค (ซึ่งก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่นั้นเอง) ในวันรุ่งขึ้นโดยการลงมติของกรรมการพรรค 115 คน ในตอนแรกเขายืนยันว่าจะลงแข่งขันด้วย อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้มีข่าวมาก่อนที่จะมีการลงคะแนน เขาก็ปฏิเสธ ดังนั้นคนเดียวที่ลงแข่งขันคือรองหัวหน้าพรรคและรองนายกรัฐมนตรีของเขา คือ Julia Gillard จึงชนะไปอย่างขาดลอยเพราะไม่มีคู่แข่ง ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของออสเตรเลีย

ผู้คนตกใจและแปลกใจกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้พอควร เพราะไม่นึกว่าจะมี “การเชือด” กันเร็วและหนักขนาดนี้ ที่เรียกว่า “เชือด” ก็เพราะคนที่มาแทนนั้นเชื่อกันว่ามีบทบาทพอควรในการผลักดันตนเองขึ้นมาแทน ถึงแม้ว่าจะอยู่ในก๊วนเดียวกันมาก่อนก็ตามที

Gillard เกิดในอังกฤษและอพยพมาออสเตรเลียเมื่ออายุได้ 5 ขวบ เนื่องจากเธอเป็นโรค Bronchopneumonia ซึ่งหมอแนะนำให้อยู่ในถิ่นที่มีอากาศอุ่นกว่าที่อังกฤษ ครอบครัวเธอตั้งรกรากที่เมือง Adelaide ในรัฐออสเตรเลียใต้ ปัจจุบันเธอมีอายุ 49 ปี เป็นหญิงผู้มีความสามารถสูงทั้งในด้านการบริหาร การพูด ได้วาทะ ผลักดันกฎหมาย การจูงใจผู้คน การสื่อสาร ฯลฯ จนเป็น ส.ส. เพียง 12 ปี ก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรี

เธอเรียนที่ University of Adelaide แต่มาจบปริญญาตรีด้านกฎหมายจาก University of Melbourne เธอได้เข้าขึ้นมาในเส้นทางคล้าย Kevin Rudd คือเป็นหัวหน้าทีมบริหารของผู้นำฝ่ายค้านของรัฐ Victoria และทำงานให้พรรค Labor มายาวนาน เคยเป็นรัฐมนตรีเงาหลายกระทรวงในช่วงที่พรรค Labor เป็นฝ่ายค้าน

Gillard หน้าตาและบุคลิกดี เป็นโสด เมื่อเป็นบุคคลสาธารณะสื่อก็เปิดเผยชื่อแฟนเก่าของเธอทั้ง 3 คน และแฟนคนปัจจุบันที่อยู่กินกันโดยไม่จดทะเบียน เธอให้สัมภาษณ์ว่าเธอไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริง ไม่ถือว่าตนเองมีศาสนาแต่เคารพในความมีศาสนาของคนอื่น

ผมคิดว่าคนออสเตรเลียยังช็อกไม่หายกับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วนี้ ยังไม่ยอมกับการเกิดเป็นคนอังกฤษและมาเป็นนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย แกรมไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริง ไม่มี

ศาสนา ไม่แต่งงานแต่มีเพื่อนใจ บางคนบอกว่าเป็น “จอมเชือด” “แทงข้างหลัง” ฯลฯ แล้วแต่จะว่ากันไป

เอาไว้ปลายปีนี้มีเลือกตั้งใหญ่ หากพรรค Labor ชนะได้กลับมา คงได้มองเห็นกันว่าเธอเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงกระมัง ระหว่างนี้บางคนมองว่าเธอเป็นเพียงตัวชดเชยที่ซึ่งดีกว่าได้ Rudd เป็นจอมทัพซึ่งจะนำไปสู่ความพ่ายแพ้ของพรรคอย่างแน่นอน

### เครื่องเคียงอาหารสมอง

ขอเลือกภาษาอังกฤษบางคำเพื่อความโก้เก๋จากหนังสือ The Words You Should Know to Sound Smart (2009) โดย Robert W. Bly

- (1) cache (KASH) หมายถึงบางสิ่งที่แอบซ่อนหรือสะสมไว้
- (2) carouse (Kuh-ROWZ) หมายถึงมีส่วนร่วมกับการสังสรรค์ที่เสียงดังและคึกคักมีชีวิตชีวา
- (3) lassitude (LAS-ih-tood) หมายถึงการมีพลังหรือแรงจูงใจน้อย หรือความเหนื่อยหน่าย
- (4) nanosecond (NAN-oh-sek-uhnd) หมายถึงช่วงเวลาที่เหมาะกับหนึ่งในพันล้านของหนึ่งวินาที
- (5) nemesis (nem-UH-sis) หมายถึงคู่อริหรือฝ่ายตรงข้ามซึ่งตนเองไม่สามารถเอาชนะได้
- (6) ungainly (un-gain-lee) หมายถึงอย่างเชื่องช้าและงุ่มง่าม
- (7) wunderkind (WUHN-der-kind) หมายถึงคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจหรือในการกระทำคล้ายกัน ในขณะที่มีอายุน้อยเมื่อเทียบกับคนอื่น ๆ ที่ประสบความสำเร็จเช่นกัน



### น้ำจิ้มอาหารสมอง

ความสุขของเด็กอยู่ที่เล่น ของหนุ่มสาวอยู่ที่รัก ของกลางคนอยู่ที่งาน และของคนแก่อยู่ที่นึกความหลัง

(คำพูดของ Lucretius จาก “ฟื้นความหลัง” โดย เสฐียรโกเศศ)

-----